

## CÔ GIÁO TRẺ TRÊN NGÔI TRƯỜNG MỚI

Dân tộc Việt Nam chúng ta luôn có truyền thống yêu nước. Ngày nay, tinh thần yêu nước đã biến thành sức mạnh thi đua trên các lĩnh vực lao động sản xuất nhằm xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn. Trong ngành giáo dục đào tạo Hà Nội, năm học 2023 đã có nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” và “đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là cô giáo Phạm Thị Lan- một cô giáo trẻ của trường mầm non Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân , thành phố Hà Nội.



*Cô giáo Phạm Thị Lan*

Cô giáo Phạm Thị Lan sinh năm 1996, hiện nay cô đang công tác tại trường Mn Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân. Đây là một ngôi trường mới được xây dựng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể giáo viên ,nhân viên nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua , đóng góp vào sự phát triển chung của quận. Phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã được nhà trường thực hiện ngay trong từng giờ trên lớp và trong cuộc sống thường nhật hàng ngày .Với các giáo viên Trường MN Nguyễn Tuân, cô giáo Phạm Thị Lan là tấm gương tiêu biểu.

Cô Lan là một cô giáo rất năng động và ham học hỏi. Tuy là giáo viên mới ra trường nhưng cô Lan đã luôn cố gắng học hỏi, tích lũy những kinh nghiệm từ đồng nghiệp và có rất nhiều những sáng tạo trong việc đưa phương pháp mới để giảng dạy học sinh. Tiêu biểu như việc tổ chức cho trẻ làm quen với các loại hình nghệ thuật dân gian, Cô Lan đã mạnh dạn lựa chọn thể loại hát Xẩm để cho trẻ làm quen và dạy trẻ hát Xẩm. Năm học vừa qua cô Lan đã được các phòng giáo dục về dự giờ kiến tập học hỏi tiết dạy âm nhạc theo hình thức đổi mới. Cô đã được lãnh đạo các phòng ban và đồng nghiệp đánh giá rất cao về khả năng âm nhạc cùng với sự nhiệt huyết, tự tin của cô.



*Cô Lan dạy các con hát Xẩm*

Trong công tác chuyên môn, cô Lan là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cô luôn chủ động tìm tòi những phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng việc dạy học trong thời đại công nghệ 4.0. Nắm bắt được những lợi ích to lớn từ ứng dụng CNTT mang lại, cô giáo Phạm Thị Lan đã mày mò tự học tự trang bị kiến thức cho bản thân. Cô luôn sáng tạo xây dựng các tiết học hiệu quả, gây hứng thú và phát huy năng lực học sinh, đáp ứng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Ngoài ra cô thường xuyên chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác giảng dạy với các đồng nghiệp, thường xuyên ứng dụng mô hình dạy học mới tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi cho đồng nghiệp và học sinh ở các lớp, được đồng nghiệp tâm đắc, học tập, được BGH đánh giá cao.

Với lòng yêu nghề mến trẻ, say mê với chuyên môn, cô đã nhiều lần tham thi các hội thi và đạt hiệu quả cao. Trên lớp, cô luôn sử dụng những phương pháp dạy học hấp dẫn khiến các em học sinh cảm thấy hứng thú, say mê, lôi cuốn vào những bài học. Chính vì thế lớp cô Lan chủ nhiệm luôn đạt các thành tích tốt trong các hoạt động hay phong trào thi đua của năm học.



*Cô Lan trong giờ dạy học hàng ngày*

Ngoài công tác chuyên môn, cô Phạm Thị Lan còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Đặc biệt, với cương vị là phó Bí thư chi đoàn, cô luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, của địa phương : Tham gia chiến dịch thiện nguyện, quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo tàn tật tại trung tâm bảo trợ xã hội huyện Chương Mỹ. Trong đợt quyên góp vừa qua, cô đã nhiệt tình tham gia tổ chức sắp xếp và cùng nhà trường đi đến tận nơi trao quà cho các em nhỏ kém may mắn. Cô đồng cảm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn và mong muốn tìm thêm nhiều cách để giúp đỡ các em nhỏ, làm được nhiều việc thiện nguyện hơn.



*Cô Phạm Thị Lan tham gia hoạt động thiện nguyện cùng đồng nghiệp*

Với các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt đến các hoạt động thiện nguyện, cô luôn là người tích cực, gương mẫu, tiên phong với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Cô cũng luôn nói với các đoàn viên: Hãy không ngừng học tập, tu dưỡng, cống hiến hết mình và “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Trong

năm học này, cô Lan đã được Ban chấp hành Đoàn phường tặng giấy khen “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*”. Có thể nói, cô giáo Phạm Thị Lan đã truyền cho lớp đoàn viên trẻ nói riêng và tất cả những người giáo viên như tôi ngọn lửa của sức trẻ, của niềm đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn.

Sự phấn đấu không ngừng của cô giáo trẻ Phạm Thị Lan là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp phấn đấu và noi theo. Những cống hiến của cô đã góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong sự nghiệp trồng người và đặc biệt là với tập thể giáo viên trong ngôi trường mầm non Nguyễn Tuân của chúng tôi. Chúng ta cùng chúc cho cô giáo trẻ tài năng Phạm Thị Lan sẽ đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ  
TRƯỜNG

*Thanh Xuân, Ngày 20 tháng 4 năm 2023*  
Tác giả

**HT: Trần Thị Kim Hưng**

**Nguyễn Thị Lanh**